

การประชุมประชาชนประกอบการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมประชาชนประกอบการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนายอำเภอเกาะพะงัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. ภาคเอกชน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนในเขตอำเภอเกาะพะงัน โดยประชุมหารือในเรื่องประกอบการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบล บ้านใต้ และเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และได้กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๑๐ ประเภท โดยเทศบาลตำบลเพชรพะงันได้รับการประสาน จากโรงพยาบาลเกาะพะงัน ว่าได้รับผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เพื่อรองรับผู้ป่วยและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากขนาดและความสูงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โรงพยาบาลเกาะพะงันจึงมีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลเพชรพะงันดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอแก้ไขที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร วันนี้จึงได้ดำเนินการขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตอำเภอเกาะพะงัน หากมีความคิดเห็นว่าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลเกาะพะงันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ภายหลังจากการประชุมประชาคมในวันนี้ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ได้เสนอความต้องการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงันต่อไป ซึ่งจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๙๒ ท่าน เห็นชอบแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเพื่อให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุโรงพยาบาลเกาะพะงันตามที่เสนอ



